

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHCN-VP
V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán
Quý Mão năm 2023

Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, vui tươi, an toàn và lành mạnh (*đình kèm*). Để chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2023 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ; thúc đẩy hoạt động trên các lĩnh vực, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, vui tươi, an toàn và lành mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-SKHCN ngày 24/02/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục vụ và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Tập trung triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2023.

2. Tiếp tục tăng cường các biện pháp truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thông tin; có biện pháp ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng; Tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet của cơ quan; Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị và tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị mình phải tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không điều khiển

phương tiện tham gia giao thông; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể liên quan.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí công chức, viên chức xử lý kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh trong dịp Tết. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết 100% công chức, viên chức, người lao động phải nhanh chóng đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường.

5. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thắng